

Số: 29/KHPTHPT-ND

Đăk Mil, ngày 16 tháng 2 năm 2022

KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2021- 2022

Căn cứ Công văn số số 1407 /SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 202/SGDĐT-GDTr-HQLCL ngày 15/02/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông về việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đặc thù của nhà trường và năng lực của đội ngũ giáo viên của nhà trường; Trường THPT Nguyễn Du xây dựng Kế hoạch dạy học ôn tập đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Căn cứ vào phương án và cấu trúc đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 xây dựng nội dung và phương pháp ôn tập cho phù hợp ở từng bộ môn.

Tăng cường sự chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn thi của các tổ chuyên môn, giáo viên, học sinh trong nhà trường; làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh để cùng với nhà trường động viên, nhắc nhở và quản lý quá trình ôn tập của học sinh đạt hiệu quả cao nhất.

Tổ chức, kiểm tra, thi thử theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giúp học sinh chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng, năng lực và tâm thế trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Qua đó rà soát, điều chỉnh nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học để góp phần nâng cao chất lượng tốt nghiệp và chất lượng thi, xét tuyển đại học năm học 2021-2022.

II. Đối tượng ôn tập, kiểm tra

Học sinh lớp 12 trong nhà trường có nguyện vọng được học ôn thi theo đơn đăng kí, có xác nhận của phụ huynh học sinh.

1. Công tác ôn tập

Các môn thi tốt nghiệp THPT mà học sinh đăng kí: Toán, Văn, tiếng Anh, các môn trong bài thi tổ hợp KHTN (Lý, Hóa, Sinh) hoặc tổ hợp KHXH (Sử, Địa, GDCD) (GVCN

định hướng tư vấn phù hợp với năng lực học sinh).

Ôn luyện kiến thức, kỹ năng cơ bản, rèn học sinh làm đề thi đáp ứng việc thi tốt nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến các HS yếu từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp cho học sinh.

Dạy nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu xét ĐH-CD của học sinh theo khối.

2. Công tác, kiểm tra, thi thử

Nhằm đánh giá kết quả đạt được sau mỗi giai đoạn ôn tập, đồng thời qua kết quả đánh giá phát hiện các học sinh có khả năng tốt nghiệp để phụ đạo thêm cho học sinh.

Tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quy chế thi, làm quen với các dạng đề, kỹ năng làm bài thi.

Thông qua các đợt kiểm tra, thi thử, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, đánh giá chính xác trình độ kiến thức của bản thân; điều chỉnh phương pháp học tập để hướng tới đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thông qua kết quả kiểm tra, thi thử, giáo viên tự điều chỉnh phương pháp dạy học sao cho để học sinh tiếp thu được tốt nhất; cung cấp thêm cho CMHS và học sinh trong việc lựa chọn nguyện vọng để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH.

III. Phương thức tổ chức, thời gian, địa điểm, cơ sở vật chất

Tổ chức ôn thi theo lớp, môn học

+ Các lớp chọn bài thi tổ hợp KHXH sẽ học 6 môn: Toán, Văn, Anh, Sử, Địa, GDCD.

+ Các lớp chọn bài thi tổ hợp KHTN sẽ học 6 môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh.

Thời lượng học: theo quy định của dạy thêm, học thêm

Thời gian: Từ 08/3 đến hết tháng 20/6/2022.

Địa điểm: Tại trường THPT Nguyễn Du

Cơ sở vật chất: Phòng học có đầy đủ các điều kiện để đảm bảo dạy và học tốt.

IV. Mức thu và phương án chi

Đối với công tác ôn tập: theo sự trao đổi, thỏa thuận về phương án thu chi học thêm với PHHS

V. Phân công trách nhiệm

1. Ban giám hiệu

BGH lên kế hoạch chi tiết, chỉ đạo công tác ôn tập, bồi dưỡng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn và các GV trong quá trình thực hiện công tác ôn tập, kiểm tra đánh giá.

Lên kế hoạch kiểm tra, thi thử cho toàn học sinh khối 12, phân công giáo viên giảng dạy các lớp ôn luyện phù hợp.

TRƯỜNG
HỘI
CƠ

Chỉ đạo các bộ phận liên quan, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng tham gia vào công tác ôn bồi dưỡng, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên giảng dạy đúng theo qui chế.

2. Các tổ chuyên môn.

Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung ôn tập các nội dung kiến thức cốt lõi, những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 theo đúng cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp của Bộ GD.

Hỗ trợ và thường xuyên quan tâm việc thực hiện kế hoạch của các GVBM trong tổ, trao đổi kinh nghiệm, tài liệu trong quá trình ôn tập để bộ môn đạt kết quả cao.

Xây dựng đề kiểm tra theo từng phần đơn vị kiến thức.

Tham vấn trong phân công GV phụ trách công tác ôn tập phụ đạo thêm cho lớp đặc biệt nhằm đảm bảo về chất lượng dạy học.

TTrCM theo dõi tiến độ, tình hình ôn tập của GVBM trong tổ, của HS để kịp thời giải quyết, hỗ trợ đồng nghiệp và báo cáo cho BGH.

Phối hợp với GV trong tổ và GVCN khối 12 liên quan để thành lập lớp bồi dưỡng đặc biệt dành cho các học sinh có khả năng tốt nghiệp.

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12.

Cho HS làm đơn tự nguyện đăng ký ôn tập theo kế hoạch. GVCN lưu đơn và trình nhà trường hoặc các cấp kiểm tra khi có yêu cầu.

Tuyên truyền cho phụ huynh nắm rõ chủ trương của nhà trường về công tác ôn tập, kiểm tra dành cho học sinh khối 12.

Quản lý, đôn đốc nhắc nhở học sinh lớp chủ nhiệm thực hiện đúng các quy định của nhà trường trong việc ôn tập. theo dõi sĩ số trong các buổi học, định kì, thông báo cho phụ huynh về tình hình học tập của học sinh lớp chủ nhiệm. Chịu trách nhiệm phổ biến tới học sinh, PHHS quy chế và những điểm đổi mới trong công tác tổ chức, quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy chế tuyển sinh năm 2021.

GVCN lớp buổi sáng chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi các mặt tình hình học sinh của lớp mình học cả sáng và chiều.

Phối hợp với bộ phận tổ Văn phòng thực hiện công tác thu - chi tiền ôn tập với số buổi học theo kế hoạch.

Phối hợp với GVBM và tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn liên quan để thành lập lớp bồi dưỡng đặc biệt.

4. Giáo viên bộ môn

GVBM xây dựng kế hoạch giảng dạy trên lớp cụ thể trên cơ sở chương trình đã thống nhất của tổ/bộ môn cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình giảng dạy, có biện pháp kiểm tra việc làm bài, chuẩn bị bài của học sinh, thường xuyên truy bài những em có ý

thức học tập chưa cao.

Thực hiện lên lớp theo đúng thời khóa biểu; thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được thống nhất trong tổ bộ môn.

Giảng dạy nghiêm túc, có trách nhiệm cao cho đến tiết cuối cùng của đợt ôn thi. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy cho tổ trưởng.

Hướng dẫn học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến thức từng chương, từng phần (theo đặc thù bộ môn), hướng dẫn học sinh xây dựng phương pháp học tập, lập dàn ý, phân tích và trả lời câu hỏi.

Thường xuyên kiểm tra sĩ số lớp theo danh sách, phối hợp với GVCN xử lý nghiêm túc, hợp tình, hợp lý các học sinh lười học, gây mất trật tự trong mỗi tiết, mỗi ngày, mỗi tuần. Đối với các học sinh khá - giỏi, GVBM có thể từng bước mở rộng kiến thức trong quá trình ôn tập đáp ứng yêu cầu xét ĐH-CD. Với học sinh yếu - kém cần có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cơ bản, trọng tâm để các em đạt mức tối thiểu trong xét tốt nghiệp.

Trong trường hợp thật sự cần thiết có thể lập danh sách và đề nghị phụ đạo miễn phí cho những học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nộp về Ban chuyên môn nhà trường để theo dõi

5. Đoàn thanh niên

Phụ trách theo dõi sĩ số, nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh. Báo cáo BGH từng buổi.

Trên đây là kế hoạch dạy ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 của trường THPT Nguyễn Du, nhà trường yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch và các công tác được phân công của BGH. Mọi vướng mắc, đề nghị trao đổi trực tiếp với BGH để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- HT (Báo cáo);
- TTrCM (Thực hiện);
- GVCN K12(Thực hiện);
- ĐTN(Thực hiện);
- PHHS K12 (Phối hợp)
- VP-Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Dinh Thị Sen